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ส าเนารายงานการประชุม 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 

วันที่    7    เดือนธันวาคม   2560 

 ณ    ห้องประชุมเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น.   ปิดประชุมเวลา  11.45  น. 

ผู้เข้าประชุม 

1.  นายเกษม  ถาพินิจ   นายกเทศมนตรี 

2.  นายธนกร  อุดมพันธุ์  รองนายกเทศมนตรี 

3.  นายสุชาติ  สุวรรณปรีชา  รองนายกเทศมนตรี 

4.  นายอุกฤษณ์ ประสพโชคชัย  รองปลัดเทศบาลรักษาการปลัดเทศบาล 

5.  นางสุพิน  ดาวเรือง  หัวหน้าส านักปลัด 

6.  สบิเอกวันชัย สังข์สุทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

7.  นายวิรัตน์  วิริยาสกุล  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

8.  นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์   ประธานสภาเทศบาล 

9.  นายสมควร  กันธาอินต๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาล 

10.นางศิริกานต์ อุนจะน า  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

11.นายธีรภัทร  หลอดเข็ม  นายช่างโยธา 

12.นางคณิสร  ปัญโญ   เจ้าพนักงานธุรการ 

13.นางล าดวน  ผดุงกิจ   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

14.นางพวงทอง เครอืยศ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รก.ผู้อ านวยการกองคลัง 

15.นางสริิรัตน์  แสงสิงห์  นักวิชาการพัสดุ 

16.นายนิเวศน์  เนตรค า   ที่ปรกึษานายก 

17.นายพงศกร  กันทะสี   นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

18.นางรพีพรรณ สุริยานรากร  รองประธานสภาเทศบาล 

19.นางสาวนภิาพร บุญทาตุย้  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

20.นางสาวอรุณรัตน์ โกเลส   พยาบาลวิชาชีพ 

21.นางลัดดา  ชัยวุฒิ   พนักงานจ้าง 

22.ว่าที่ร้อยตรีสืบศักด์ิ ปัญโญ   นิติกร 
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23.นางอุชญา  นวรัฐ   ครูผู้ดูแลเด็ก 

24.นายภาคภูมิ  โตวัชรกุล  เจ้าพนักงานธุรการ 

25.นางพิมพาภรณ์ ฟองศรี   เจ้าพนักงานธุรการ 

26.นางสาววรินทร มูลยศ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

27.นางสาวอรทัย โฮตา   เจ้าพนักงานธุรการ 

 

       เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว    นายเกษม   ถาพินิจ   นายกเทศมนตรีต าบล    

สันป่าตอง ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบ

วาระ 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายกเทศมนตรี   1. ภารกิจตามนโยบายผู้บริหาร  “4 เก็บ” 

   เก็บอายุ   เก็บบ้าน   เก็บขยะ   เก็บน้ า 

   ข้อ  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน    (เก็บอายุ) 

   พัฒนาพืน้ที่  19  ไร่  สนามกีฬา 

   พัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุ 

   ข้อ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ  (เก็บบ้าน) 

   การเบิกจา่ยงบประมาณประจ าปี  (ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  30) 

   ข้อ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม   (เก็บบ้าน) 

   การลดข้อร้องเรียน  แก้ไขปัญหา  เรือ้รัง 

   ข้อ 4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมืองการบริหาร (เก็บบ้าน) 

   -กิจกรรมกาแฟสีชมพู 

   -การเข้าร่วมการประกวดเมืองนา่อยู่อยา่งย่ังยืน 

   -การเข้าร่วมประกวดการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

   -การขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 

   ข้อ  5 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  (เก็บน้ า) 

   โครงการพันธุกรรมพืช  นโยบายลดหมอกควัน  การด าเนินนโยบาย

ลดขยะ  5% 

   ข้อ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นความมั่นคง  (เก็บบ้าน) 

   พัฒนาโครงการบ้านพักป่าไม ้ ตลาดประชารัฐ 
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   ปรับปรุงดูแลพืน้ที่สีเขียว 

   - การขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น  ปี 2561 

  ภารกิจหลัก 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน  ท่อระบายน้ า ไฟกิ่ง

สาธารณะ  และระบบสัญญาณจราจร 

1.2 แผนงานพัฒนาแหล่งน้ าและก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  

ชุมชน 

1.3 แผนงานปรับปรุงภูมทิัศน์และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 

2.1 พัฒนาสง่เสริมอาชีพ 

2.2 ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี 

3. ยุทธศาสร์การพัฒนาดา้นสังคม 

3.1 แผนงานสง่เสริมการสร้างสุขภาพ  บรโิภคอาหารปลอดภัย 

3.2 แผนงานการสง่เสริมการออกก าลังกาย  และนันทนาการ 

3.3 แผนงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงาม

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.4 แผนงานสง่เสริมสวัสดิการสังคม 

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมืองการบริหาร 

4.1 แผนงานเ พ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของ

ประชาชนเพ่ิมขึ้น 

4.2 แผนงานดา้นทรัพยากรมนุษย์ 

4.3 แผนงานดา้นบรหิารจัดการองค์กร 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

5.1 แผนงานการปรับปรุงภูมทิัศน์และจัดหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสวน

สุขภาพ 

5.2 แผนงานรณรงค์ปลูกจิตส านึกของประชาชนในการแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อมและลดการทิ้งขยะมูลฝอย 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นความมั่นคง 

6.1 แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

6.2 แผนงานสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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  2. ทุกวันอังคารเวลา  09.00 น.  ก าหนดให้มีการประชุมสภากาแฟ  

"ปฏิบัตกิารกาแฟสีชมพู"    เพ่ือตดิตามงานเก่าสร้างงานใหม่   จึงขอเรียนเชิญ

ปลัด เทศบาล  ผู ้อ านวยการกอง  ห ัวหน้าฝ ่ายท ุกท ่าน ร ่วมประช ุม 

"ปฏิบัติการกาแฟสีชมพู"   เริ่มครั้งแรกในวันที่  12  ธันวาคม 2560   

เวลา  09.00  น.     

  3. เทศบาลต าบลสันป่าตอง   ได้รับโอน  นายช่างโยธา  จากเทศบาล

ต าบลพระธาตุกู่ก่ า  ต าบลเมืองงาย    อ าเภอเชียงดาว   จังหวัดเชียงใหม่   

นายธีรภัทร    หลอดเข็ม  นายช่างโยธา  ขอให้แนะน าตัวตอ่ที่ประชุมดว้ย 

นายธีรภัทร  หลอดเข็ม   ข้าพเจ้านายธีรภัทร  หลอดเข็ม   ต าแหน่ง  นายช่างโยธา  โอนย้ายมา

จาก  เทศบาลต าบลพระธาตุกู่ก่ า   มีความยินดีที่ได้โอนย้ายมาเทศบาลต าบล

สันป่าตอง   เพ่ือหาประสบการณ ์ในการท างาน 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

   2.1 ประจ าเดือนพฤศจกิายน 2560 ประชุมเมื่อวันที่  2  พฤศจิกายน 2560 

นายกเทศมนตรี  ขอให้ที่ประชุมตรวจส าเนารายงานการประชุม   ประจ าเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2560  ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วน้ัน ท่านใดมีข้อแก้ไข  

เปลี่ยนแปลง  ขอเรียนเชิญ 

สบิเอกวันชัย  สังข์สุทธิ์  ขอแก้ไขหน้าแรก  ล าดับที่  7    "นายนิเวศน์  ล้านมา"   แก้ไขเป็น  

"นายนิเวศน์   เนตรค า" 

  ขอแก้ไขหน้า  11   ข้อ  1  "การจัดซื้อรถตรวจการ"  ขอแก้ไขเป็น  

"การจัดซือ้รถตรวจการณ์" 

ที่ประชุม   พิจารณาร่วมกันแล้วรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน

พฤศจิกายน 2560  ประชุมเมื่อวันที่    2  พฤศจิกายน  2560 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

  3.1 การตัดต้นไม้ในเขตเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ส าหรับการตัดต้นไม้ในเขตเทศบาลต าบลสันป่าตอง  ตามที่ได้แจ้ง    

ให้ทราบในการประชุมคร้ังที่ผ่านมา  ว่าจะเร่ิมด าเนินการในช่วงเดือนมีนาคม

ถึงเมษายน  2561   และในช่วงนียั้งมีค ารอ้งจากสมาชกิสภาเทศบาล  รวมถึง

นายกเทศมนตรีเอง  ซึ่งแจ้งให้เทศบาลตัดต้นไม้  จึงขอแจ้งว่าจะรวบรวมและ

ด า เนินการในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2561   ตามที ่ได้จ ัดท า

แผนปฏิบัติงานไว้   

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

  5.1 สรุปผลมาตรการประหยัดพลังงาน  ประจ าเดือนพฤศจิกายน  2560  

(งานธุรการ) 

นางสาวอรทัย  โฮตา ค่าเชื้อเพลงิและหล่อลื่น     

    ค่าน้ ามันเดอืน  ตุลาคม  2560  = 31,854.00  บาท 

    ค่าน้ ามันเดอืน  พฤศจิกายน  2560 = 24,355.20  บาท 

     ลดลง    =   7,498.80  บาท 

    ค่าไฟฟ้า 

    ค่าไฟฟ้าเดอืน  ตุลาคม  2560  =  70,147.58  บาท 

    ค่าไฟฟ้าเดอืน  พฤศจิกายน  2560 = 60,687.33  บาท   

     เพ่ิมขึ้น    =   9,460.25   บาท 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ตามวาระการประชุมเป็นการสรุปผลมาตรการประหยัดพลังงาน  

ควรให้มีการวิเคราะห์หากมีการใช้เพ่ิมขึ้นหรือลงลง  มากเกินปกติ   ว่าเพราะ

เหตุใดจึงเพ่ิมขึ้น  และมีแนวทางแก้ไข  แล้วรายงานให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

  5.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment: ITA)      

(งานการเจ้าหน้าที่ / งานนิตกิาร) 

นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน   ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐ  ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  โดยมีกรอบการประเมิน    

ใน  5  ดัชนี   ได้แก่   1. ดัชนีความโปร่งใส   2.ดัชนีความพร้อมรับผิด       

3.ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  4.ดัชนีวัฒนธรรม

คุณธรรมในองค์กร  และ  5. ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการ

ปฏิบัตงิาน  โดยเทศบาลต าบลสันป่าตอง  เข้ารับการตรวจประเมิน  เมื่อวันที่  

4   ธั นวาคม   2560  ซึ่ งมี ข้ อ เ สนอแนะจากคณะกรรมการจาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เข้าตรวจประเมิน  ดังนี้ 
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1. ควรให้หน่วยงานผู้ปฏิบัตทิุกกองงานของเทศบาลต าบลสันป่าตอง  

จัดท าคู่มือปฏิบัติงานพร้อมทั้งสรุป  วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค  

เสนอแนวทางแก้ไขคู่มอือย่างต่อเน่ือง   เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัตงิาน  และรายงานให้ผู้บรหิารทราบทุกครัง้ที่มีการปรับปรุง 

2. ในการจัดท าคู่มือตามขอ้ 1. ต้องจัดท าผังภาพให้ชัดเจน  และต้อง

ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จให้ชัดเจน  และต้องก าหนดระบบการ

ป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ตามภารกจิหลัก 

3. ในกรณีที่มีการสง่เอกสารประกาศเผยแพร่ตามชุมชนต่าง ๆ ต้องมี

หลักฐานภาพถ่ายการด า เนินการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์

เรียบรอ้ยแล้ว 

4. ค าสั่งแต่งต้ังที่ออกต้องก าหนดอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจนเพ่ือให้ง่าย

ต่อการปฏิบัติและการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบ 

5. ในการปฏิบัติงานทุกคร้ังต้องมีการสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

รวมทั้งสรุปปัญหา วิเคราะห์ปัญหา  ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข  

และต้องปรากฏเป็นปัญหาในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานในเร่ืองน้ัน ๆ  

6. ในการประชุมสัมมนาในเ ร่ืองการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน       

ต้องมีการด าเนินการทุกปี  และควรแทรกไว้ตามโครงการต่าง ๆ 

ของเทศบาลก็ได ้

7. ในการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในการบรหิารงานเพ่ือการบริหารงาน

ที่โปร่งใส  ให้มกีารรวมกลุม่อย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ได้  เน้นต้องมี

หลักฐานการรวมกลุ่มอย่างชัดเจน  เช่น  บันทึกการประชุม  

ภาพถ่าย  วาระการประชุม  เป็นต้น 

  ได้ส าเนาเอกสารแจกให้แต่กอง/งาน  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

เรียบร้อยแล้ว       

ว่าที่ ร.ต.สบืศักด์ิ ปัญโญ งานนิติการ ได้รับค าร้องจาก  นายศิริชัย   เรือนค าดี   ว่าท่อน้ าแตก

บรเิวณข้างอาคารร้านข้าวมันไก่กาญจนาและมน้ี าเสียได้ไหลเข้ามาในที่ดินของ

นายศิริชัย  เรือนค าด ี ซึ่งไดต้รวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่ามีน้ าเสียไหลเข้าบ้าน

นายศิริชัยจริง  และได้แจ้งให้ร้านข้าวมันไก่กาญจนาแก้ไขแล้ว  แต่ยังมีน้ าซึม

ออกมา   งานนิติการไดแ้ก้ไขเร่ืองน้ าเน่าโดยการน ารถดับเพลิงเพ่ือดันน้ าเสียในท่อ

น้ าแล้ว 3 คร้ัง  ก็ยังมีน้ าเสียเอ่ออยู่   จึงขอหารือที่ประชุมว่าจะด าเนินการ

อย่างไร  จะท าบ่อพักบริเวณดา้นหน้าร้านหรือสั่งปิดร้านให้เจ้าของแก้ไขปัญหา
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ให้แล้วเสร็จก่อน     ได้ตรวจสอบบริเวณใกลเ้คียงแล้วปรากฏว่าอาคารบริเวณ

ดังกล่าวไมม่ีการติดต้ังบ่อดักไขมันเลย 

นายกเทศมนตรี   ให้งานนิติการแจ้งร้านแก้ไขเอง   เทศบาลจะท าการแก้ไขให้เฉพาะที่

เป็นสาธารณะเท่าน้ัน 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ร้านต้องแก้ไขปัญหาเอง  แต่อีกประมาณ  5 – 6  เดือน  จะเร่ิมท า

การก่อสร้างถนนบรเิวณดังกล่าว   และเทศบาลจะต้องท ารางระบายน้ าย้อนไป

หารางของถนน  1013  ซึ่งเทศบาลจะต้องเตรียมงบประมาณเพ่ือท า

โครงการดังกล่าวตอ่ไป   ส าหรับเร่ืองปัญหาท่อน้ าแตกดังกล่าวขอมอบให้งาน

นิติการประสานเพ่ือหารือแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

   กองคลัง 

 5.3 สรุปรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2561  

เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2560  (งานการเงินและบัญชี) 

นางพวงทอง  เครอืยศ  รายรับตามงบประมาณ   12,127,239.76  บาท 

    รายจ่ายตามงบประมาณ    7,327,809.23  บาท 

    รับจรงิสูงกว่าจ่ายจริง     4,799,430.53  บาท 

   เงินฝากธนาคารประกอบดว้ย 

    เงินทุนส ารองเงินสะสม   11,649,470.74  บาท 

    เงินสะสมที่สามารถใช้ได ้  13,983,850.09  บาท 

  รายละเอียดรายจ่ายค้างจ่าย  ปีงบประมาณ  2560  ที่ยังไม่ได้

เบิกจา่ย  รวมทั้งส้ิน   4,778,594.00  บาท 

  รายละเอียดรายจ่ายค้างจ่าย  ปีงบประมาณ  2559   

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. (ข้างบ้าน สท.บุญส่ง)       

(รอเบิกจ่าย)    200,000.-บาท 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ข้างบ้าน สท.บุญส่ง  

งบประมาณ   200,000.-บาท   เทศบาลฯ ได้กันเงินงบประมาณจ านวน

ดังกล่าวไว้แลว้   และกันได้ต่อไปอีก  6  เดือน  ขอให้ผู้เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบ

ดว้ยเพราะหากตกเป็นเงินสะสมแล้ว  จะไมส่ามารถเบิกจา่ยได้ 

นายพวงทอง  เครอืยศ   ตามโครงการดังกล่าวได้ท าหนังสือสอบถามไปยังส านักงานสรรพากร  

ซึ่งขณะนี้ รอหนังสือแจ้งจากสรรพากรว่าจะด าเนินอย่างไร   

ที่ประชุม   รับทราบ 
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  กองการศึกษา 

  5.4  การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  พ.ศ.2561 

นายอุกฤษณ์  ประสพโชคชัย วันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี พ.ศ.2561  ตรงกับวัน เสาร์ที่   13  

มกราคม  2561   กองการศึกษาได้จัดท าหนังสือเชิญหน่วยงานต่าง ๆ มา

ร่วมงาน  วันเด็กกับเทศบาล    และได้รับแบบตอบรับจากหน่วยงานต่าง ๆ             

คืนกลับมาบางสว่นแลว้  จ านวน   14  แห่ง   เช่น  ชมรมผู้สูงอายุ  ชุมชนใน

เขตเทศบาล  ฯลฯ 

นางชินากานต์  เจริญสุข  ในวันที่  14  ธันวาคม  2560  จะเชิญคณะกรรมการเพ่ือเตรียมงาน

วันเด็กแห่งชาติ  แต่ต้องสอบถามงานธุรการ  ส านักปลัดเทศบาล  ว่าห้อง

ประชุมในวันดังกล่าวมีหน่วยงานใดใช้งานหรือไม่  และจะท าหนังสือแจ้งทุก

ท่านเพ่ือเข้าร่วมประชุมต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

  กองช่าง 

  5.5 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ  ประจ าปี พ.ศ.2561  

รายงานรอบเดือนพฤศจิกายน  2560  (งานไฟฟ้า) 

จ.อ.สุวัธชัย  กลอบค า   ในรอบเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2560  ได้ด าเนินการปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้าสาธารณะ  ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา  18.00 - 22.00 น.  

รายละเอียดดังน้ี 

   1. ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะบรเิวณสันป่าตองหลวง  1 จุด 

   2. ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะบรเิวณตรงข้ามตลาดสันป่าตอง  1  จุด 

   3. ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะบรเิวณถนนอ้อมอ าเภอ   1  จุด 

   4. ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะบรเิวณซอยข้างการไฟฟ้าฯ  1  จุด 

   วันที่   22  พฤศจิกายน  2560   เวลา  18.00 - 22.00 น.  

รายละเอียดดังน้ี 

1. ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะบรเิวณหมู่บ้านเอกกมลวิลล่า  1  จุด 

2. ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะบรเิวณซอยต้นผึ้ง  1  จุด 

3. ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะบรเิวณบ้านสันป่าตอง ซอย  1     1 จุด 

4. ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะบรเิวณบ้านป่าลาน ซอย 1   1  จุด 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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   5.6  การบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้านชุมชนช่างกระดาษ 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ใน เดื อนกั นยายน   2560  ที่ ผ่ านมา ได้ รั บการแ ต่ ง ต้ั ง เป็ น

คณะกรรมการแก้ ไขปัญหาระบบบริหารกิจการประปาช่างกระดาษ              

ซึ่งประกอบดว้ย   ข้าพเจ้า นายธนกร  อุดมพันธุ์   นายสน่ัน  หลวงมณีวรรณ์  

ว่าที่ร้อยตรีสืบศักดิ์  ปัญโญ  นางพวงทอง  เครือยศ   นางสุพิน  ดาวเรือง 

ส าหรับการประปาชา่งกระดาษซึ่งมีปัญหาการบริหารงานมานานแล้ว  เทศบาล

ได้ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน บริเวณที่ดิน  19  ไร่  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ส ารองน้ าให้กับชุมชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง  ปัจจุบันเทศบาลได้จัดสรรน้ าไป

ช่วยเฉพาะประปาช่างกระดาษเป็นภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลเร่ือยมา  และไม่

สามารถรับสนับสนุนงบประมาณจากการประปาช่างกระดาษได้เพราะเทศบาล

ไมม่ีกจิการประปา  สรุปปัญหา  4  มาตรการ  ดังนี ้

 

1.ลดปริมาณการส่ง น้ า เ น่ืองจากต้องสงวนน้ าไว้ ใ ช้ในฤดูแล้ง 

เน่ืองจากว่าเมื่อเกิดภาวะขาดแคลนน้ าแต่มีประชาชนบางกลุ่มยังน าน้ าไปใช้

เพ่ือการเกษตรท าให้ต้องส่งน้ าไปใช้ปริมาณมาก เกรงว่าจะเกิดปัญหาใน

อนาคตอันใกล้ 

2.ให้ชุมชนหาแหล่งขุดเจาะน้ าบาดาลให้เทศบาล เพ่ือให้เทศบาล

สนับสนุนงบประมาณในการขุดเจาะ แต่สถานที่ในการขุดเจาะควรไม่ห่างจาก

ประปาเดมิ ซึ่งสถานที่ในการขุดเจาะหากเป็นที่วัดต้องได้รับอนุญาตก่อน และ

สถานที่อื่น ได้แก่ ที่สาธารณประโยชน์  ที่บรจิาค 

3.การให้ความช่วยเหลือควรก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน กล่าวคือ 

ควรให้ชุมชนเร่งด าเนินการหาสถานที่ตามข้อที่ 2 เพราะหากไม่เร่งด าเนินการ

เทศบาลต้องพิจารณาส่งน้ าจากประปาผิวดินไปช่วยเหลืออย่างต่อเน่ือง      

หากประปาผิวดนิช ารุดอาจสง่ผลกระทบต่อชุมชนอื่นได้ คณะกรรมการเห็นว่า

ควรก าหนดแผนให้ประปาชุมชนช่างกระดาษด าเนินการจัดหาสถานที่ในห้วง

เวลา  6  เดือน  เมื่อได้สถานที่ที่ชัดเจนแล้วเทศบาลจะได้จัดสรรงบประมาณ

เพ่ือด าเนินการต่อไป ขณะนี้เบื้องต้นเทศบาลได้ด าเนินการของบประมาณ     

ในการก่อสร้างประปาขนาดกลางไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว 

หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่ไม่มีสถานที่ในการก่อสร้างอาจท าให้

งบประมาณที่ไดรั้บการจัดสรรตกไป 
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4.หากคณะกรรมการประปาชา่งกระดาษไมส่ามารถด าเนินการได้ควร

เสนอให้คณะกรรมการประปาชุมชนช่างกระดาษ   ส่งคืนให้เทศบาลต าบล    

สันป่าตองด าเนินการบรหิารจัดการต่อไป 

นายกเทศมนตรี   อนาคตต่อไปหากเทศบาลได้มีกองงานประปาขึ้นมาก็จะสามารถ

ช่วยเหลือประชาชนในเร่ืองการขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ได้ดีขึ้น

ต่อไป 

นายธนกร   อุดมพันธุ์   การก่ อส ร้า งสนามกีฬาของ เทศบาลปั จจุ บั น ใกล้แล้ว เส ร็จ             

หากด าเนินการแล้วเสร็จจะต้องใช้น้ าในการดูแลพื้นที่สนาม  หากไม่แก้ไข

ปัญหาเร่ืองน้ าให้แลว้เสร็จก่อน  ต่อไปคาดว่าน้ าจะไม่เพียงพอ 

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ได้ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านแล้วได้

ท าการหาพืน้ที่เพ่ือเจาะหาแหลง่น้ า  จ านวน  2  แห่ง     ในปี  2561  ชุมชน

ป่าลานจะขอใช้น้ ากับการประปา  19  ไร่   จ านวน  25  ครัวเรือน  ซึ่งได้ท า

ประชาคมชุมชนไปแล้ว   ในจ านวน  25  ครัวเรือนเ ร่ิมต้ังแต่ฝั่ งบ้าน         

นายธีระวัฒน์  ใจกล้า  และอีกฝั่งตรงข้ามก็มคีวามตอ้งการใช้น้ าประปาเช่นกัน  

โดยชุมชนช่างกระดาษและชุมชุนป่าลานได้ตกลงร่วมกันโดยคณะกรรมการ

ประปาได้พิจารณาแลว้อนุญาตให้ใช้ไดแ้ตต้่องท ามิเตอร์วัดน้ าแยกจากกัน 

   ส าหรับการประปาช่างกระดาษปัจจุบันรายได้ดีกว่าเดิมพอสมควร

เล็กน้อย  ปัญหาคือมีภาระค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้ามาก  ในปีที่ผ่านมาประปา

ช่างกระดาษได้น าเงินมาสมทบให้กับเทศบาล  จ านวน  10,000.-บาท  หาก

เทศบาลจะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าของประชาชนไม่ใช้เพียงเฉพาะเพียง

การประปาช่างกระดาษเท่าน้ันปัจจุบันยังมีชุมชนป่าลานที่มีความเดือดร้อน

เร่ืองน้ าอุปโภค บรโิภค 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ขอให้นายกเทศมนตรีไดส้ั่งการเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกลา่วต่อไป 

นายกเทศมนตรี   ในเดอืนกุมภาพันธ์จะต้องใช้น้ าเพื่อรดน้ าสนาม  เพราะเป็นช่วงฤดูแล้ง  

เทศบาลต้องรับผิดชอบ 

นายสน่ัน  หลวงมณีวรรณ์ จะต้องผันน้ าจากชลประทาน  หากน้ าชลประทานไม่เข้าจะไม่มีแหล่งน้ า

จะมีปัญหาผลิตน้ าไม่พอ 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   เทศบาลได้ช่วยเหลือการประปาช่างกระดาษ  มา  1  ปีแล้ว   จะ

กลายเป็นว่าเทศบาลช่วยเหลือเฉพาะการประปาช่างกระดาษเพียงชุมชนเดียว

หรือไม ่  ซึ่งที่ผา่นมา  1  ปี  ช่างกระดาษก็ยังไม่มีแนวทางการแก้ไขปัญหาแต่

อย่างใดยังคงให้เทศบาลช่วยเหลือต่อไป  ซึ่งในลักษณะนี้ชุมชนอื่นจะต่อว่า

เทศบาลไดว้่าเลอืกช่วยเหลอืเฉพาะชุมชน   เช่นในกรณีค่าไฟฟ้า ในปีที่ผ่านมา
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เทศบาลช าระค่าไฟฟ้าไปก่อนจ านวน   27,000.-บาท  และประปาช่าง

กระดาษได้น าเงินมาสมทบจ านวน   10,000.-บาท   เทศบาลต้องจ่ายเงิน

เพ่ือชว่ยเหลือจ านวน  17,000.-บาท  หากชุมชนอื่นเกิดความสงสัยเคลือบ

แคลงใจอาจต่อว่ามายังเทศบาลได ้ 

   ขอเสนอให้ด าเนินการตามมาตรการข้างต้น  4  มาตรการ  จะเป็น

การแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นต่อไป  และจะต้องเชิญคณะกรรมการบริหาร

กิจการประปาหมู่บ้านเข้ามาประชุมกับเทศบาลต าบลสันป่าตองเพ่ือเลือกแนว

ทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับเทศบาลต่อไป 

นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์   ตามที่ นางรพีพรรณ    สุริยานรากร   สมาชกิสภาเทศบาล  ได้แจ้งว่า

ชุมชนป่าลานขอใช้น้ าเพิ่ม  จ านวน  25  ครัวเรือน   ซึ่งเทศบาลอนุโลมและให้

การช่วยเหลือมาโดยตลอด   หากมอบให้เทศบาลบริหารกิจการการประปา 

คิดว่าสามารถท าได้ดีกว่าน้ีแนน่อน 

นายกเทศมนตรี   ปัญหาปัจจุบันคือหาแหลง่น้ าดิบเพ่ือน ามาผลติน้ าประปาให้กับสมาชิก

ผู้ใช้น้ า ซึ่งหากเข้าสู่ฤดูร้อนเร่ิมต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์  ซึ่งทางเทศบาลได้

ประสานกับชลประทานเพ่ือขอแผนการจัดสรรน้ า  ที่ผ่านมา  ปี 2559  

เทศบาลไดแ้ก้ไขปัญหาโดยการขอผันน้ าชลประทานเข้ามา 

นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์    การขอสนับสนุนน้ าจากเทศบาล  ขอให้มีการย่ืนค าร้องมายังเทศบาล

และให้พิจารณาให้การช่วยเหลอืเป็นราย ๆ ไป    

นายธนกร  อุดมพันธุ์   การบริการประชาชนควรพิจารณาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เป็น

อันดับแรกก่อน  เพราะเทศบาลจะต้องบริหารงบประมาณที่มาจากภาษีของ

ประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การที่ไปบริการประชาชนที่อยู่นอกเขต

เทศบาลไม่ใช่ว่าบรกิารไมไ่ด้  แตค่วรให้เหมาะสม     

นายกเทศมนตรี   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ได้ประชุมวางแผนการแก้ไข

ปัญหาภัยแล้ง ขอมอบให้นายพงศกร  กันทะสี  นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  

หาข้อมูลผู้ใช้น้ าจ านวนกี่หลัง  เพ่ือวางถังจ านวนกี่ถึงจึงจะครอบคลุม 

นายพงศกร  กันทะสี   งานป้องกันฯ  ได้น าแทงค์น้ าไปวางไว้ในจุดที่เหมาะสม   แต่ประชาชน

ได้ขอให้น าแทงค์น้ าไปวางไว้ในบ้านเพ่ือความสะดวก 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 

 



12 
 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  5.7  การขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 

นางสาวอรุณรัตน์  โกเสส เทศบาลต าบลเวียงพร้าว  ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

ส านักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้แต่งต้ังให้เป็นศูนย์

จัดการเครือข่ายตามโครงการ  “สานพลังภาคีเครือข่าย  สู่การพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน”  เพ่ือการรวมตัวเป็นเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพ่ือน

เครอืข่ายต าบลสุขภาวะอันจะน ามาสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนสู่การเป็นต าบล

สุขภาวะอย่างย่ังยืน    และได้ก าหนดลงพื้นที่เทศบาลต าบลสันป่าตอง ในวันที่  

27 พฤศจิกายน  2560  เวลา   15.00  น.  ซึ่งเทศบาลต าบลเวียงพร้าวจะ

เข้ามาลงพ้ืนที่เพ่ือชี้แจงและสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้าง

ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่   โดยให้เทศบาลต าบลสันป่าตองเป็นเครือข่ายเพ่ือ

แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน   หากเทศบาลต าบลสันป่าตองมีความสนใจ

สามารถร่วมท า MOU  สามารถด าเนินการได้ประมาณเดอืนธันวาคม  2560 

นายกเทศมนตรี   ได้ร่วมต้อนรับคณะของเทศบาลต าบลเวียงพร้าว  ในวันที่  27  

พฤศจิกายน  2560   ถอืเป็นโครงการที่ดี 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ในวันที่  27  พฤศจิกายน  2560  ได้ร่วมต้อนรับคณะเทศบาล

ต าบลเวียงพร้าวตามโครงการ “สานพลังภาคเครือข่าย  สู่การพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน”  ซึ่งเทศบาลต าบลเวียงพร้าวได้เป็นประธานเครือข่าย   เพ่ือพัฒนา

ท้องถิ่น   เห็นว่าเป็นโครงการที่สนใจ  ในความเห็นส่วนตัวเห็นว่าเทศบาล

ต าบลสันป่าตองควรเข้าร่วมเครือข่าย   และควรมอบกอง/งานใดที่จะเป็น

คณะท างานดังกล่าว 

นายกเทศมนตรี   ใ น วั น ดั ง ก ล่ า ว มี ส า นั ก ป ลั ด เ ท ศ บ า ล   ง า น พัฒน า ชุ ม ช น                  

กองสาธารณสุขฯ  ที่มาลงพ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   มีเครือข่ายชุมชน  เครือข่าย อสม.  ขอให้กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม  และงานพัฒนาชุมชน  ได้ท างานร่วมกัน 

นายสุพล  กันทาสม   ในภาคเหนือต้นแบบที่ด าเนินการคร้ังแรก  คือ  องค์การส่วนต าบล

ดอนแกว้  ได้เข้าท า MOU กับองค์การบริหารต าบลปากพูน  เจ้าของโครงการ

จะต้องไปหาลูกข่ายอีก  20  แห่ง   หากเทศบาลเข้าร่วมโครงการก็จะต้องเป็น

ลูกข่ายของเทศบาลต าบลเวียงพร้าว ซึ่งเทศบาลต าบลสันป่าตองได้รับการ

ทาบทามจากองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  แต่ขณะน้ันเทศบาลยังไม่

พร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการทั้งด้านบุคลากร  แกนน าเครือข่ายดังกล่าว          

มีค าถามครอบคลุม  7  ประเด็น  ข้อมูลระดับองค์กร  ชุมชน  และค าถาม
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ระดับบุคคลและครอบครัว  และค าถามระดับกลุ่มและชุมชน   ซึ่งจะมีข้อมูล  

7  ด้าน   ได้แก่  ข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน  ข้อมูลด้านการสื่อสาร   

ข้อมูลด้านสุขภาพ  ข้อมูลด้านประชากร  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  ข้อมูลด้าน

สิ่งแวดล้อม   ข้อมูลด้านการปกครอง   หากเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะต้องมี

ทีมบริหาร  ทีมนักจัดการ   ผู้แทนชุมชน   ผู้แทนประชาชน  เข้าไปเรียนรู้

ร่วมกันประมาณ   1  อาทิตย์   ในศูนย์เรยีนรู้และกลับมาส ารวจข้อมูลในพื้นที่

และวิเคราะห์ข้อมูลและส่งทีมชุมชน  20  คน  ไปเรียนรู้ร่วมกันประมาณ  1  

อาทิตย์  และกลับมาท างานในพื้นที่  และในปี  2561  คาดว่าจะมีการ

เลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นในหลาย ๆ  แห่ง  ซึ่งในระหว่างนี้จึงขอเรียนถาม

ผู้บริหารว่ามีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ ซึ่งหาก  

ไม่เข้าร่วมโครงการในคร้ังนี้  ปีต่อไปก็จะมีการเชิญชวนจากหน่วยงานอื่นอยู่

แล้ว  งานดังกล่าวไมใ่ช่งานของกองสาธารณสุขฯ เพียงงานเดียว  เป็นงานของ

ทุก ๆ กองที่ต้องด าเนินการร่วมกันอยู่แลว้   

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ขอให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นเร่ืองด าเนินการไปก่อน  

หากต้องการให้หน่วยงานใดช่วยเหลือจะได้จัดท าค าสั่งต่อไป  ในล าดับแรก

มอบหมายให้  นางคณิสร  ปัญโญ  งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาล  และ

นางสาวอรุณรัตน์  โกเลส   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ด าเนินการ

ร่วมกัน 

ที่ประชุม   รับทราบ 

  5.8 การสมัครเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

นางสาวอรุณรัตน์  โกเสส อ าเภอสันป่าตองแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561   เพ่ือให้

การขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น

ระดับท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  มีความเข้มแข็ง  ย่ังยืน และ

ภาคเครอืข่ายครอบคลุม  สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น  พ.ศ.2559   จึงประชาสัมพันธ์ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น  ระดับท้องถิ่น  ปีงบประมาณ          

พ.ศ.2561  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการ  จะได้รับ
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หนังสือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น  ส าหรับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น  พ.ศ.2559  และได้รับสิทธิในการสมัครเข้าร่วม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมถึง

มีนาคม  2561   ตามหลักเกณฑ์ที่จะก าหนดขึน้   โดยสามารถจัดสง่ใบสมัคร

ได้ถึงวันที่  12  ธันวาคม  2560  ผ่านช่องทางการรับสมัคร  2  ช่องทาง  

คือทาง E-mail  หรือ ทาง QR code  ที่แจ้งให้   และสามารถตรวจสอบรายช่ือ

ได้ทางเว็ปไซต์ส านักงานอนามัยการเจริญพันธุ์ ต้ังแต่วันที่ 20ธันวาคม  2560 

นายกเทศมนตรี   ในเร่ืองดังกล่าวได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมกับกองการศึกษา  เร่ืองเดิม

จะอยู่ที่กองสาธารณสุขฯ   แต่ดูเนื้อหารวมๆ สามารถบูรณการได้กับทุก

กอง/งาน  เร่ืองดังกล่าวเป็นปัญหาระดับประเทศ  

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ส าหรับในพื้นที่เทศบาลต าบลสันป่าตอง   จะไม่ค่อยพบปัญหาการ

ต้ังครรภ์ในเด็กวัยรุ่น  อาจจะพบบ้างเป็นสว่นน้อยในชุมชนหลังตลาด   นอกน้ัน

จะไมพ่บปัญหาเลย 

นายกเทศมนตรี   ขอให้กองการศึกษาด าเนนิการเข้าร่วมโครงการ  มอบให้สภาเด็กและ

เยาวชนเข้าร่วมดว้ย 

นางชินากานต์  เจริญสุข  ต้องบูรณาการโครงการร่วมกัน   แต่ขอดูจากสถิติของอ าเภอ    

สันป่าตอง  ต้องได้ขอ้มูลจากสาธารณสุขกอ่นว่ามีการท้องก่อนวัยเรียนในพื้นที่

ห รือ ไม่    ส าห รับการป้ อ งกันควร ได้ ข้ อมู ลจากกองสาธารณสุ ขฯ                

กองการศึกษาจะเป็นตัวเช่ือมระหว่างเทศบาลกับสภาเด็กและเยาวชน 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน  ไปหาข้อมูลว่ามีปัญหาดังกล่าว  

หรือไม ่ แล้วจึงจะด าเนนิการในสว่นที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายสุพล  กันทาสม      1. รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก  จ านวน   2 ราย  ในเดือน

พฤศจิกายน  2560   พบผู้ป่วยในพื้นที่ สัมผัสโรค   ได้รับรายงานจาก

โรงพยาบาลสันป่าตองในวันที่  4  ธันวาคม  2560  หญงิไทย   อายุ  28  ปี   

อาชีพรับจ้าง   อาศัยอยู่บ้านเลขที่  38  หมู่ที่  8  ต าบลยุหว่า มาท างาน     

ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลสันป่าตอง  ที่ร้านหมูกระทะกินดะ  เร่ิมป่วยเมื่อวันที่  

28  พฤศจิกายน  2560  เข้ารักษาตัว   ณ   โรงพยาบาลสันป่าตอง  ในวันที่  

3  ธันวาคม  2560   ออกพ่นสารเคมีในวันที่  4 , 5  และวันที่   11  

ธันวาคม  2560   บรเิวณพืน้ที่สัมผัสโรคคือบริเวณร้านหมูกระทะกินดะ 

mailto:rh9strategy@gmail.com%20%20หรือ
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   ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลสันป่าตอง   ในวันที่  23  พฤศจิกายน  

2560    ผู้ป่วยเป็นด.ญ. อายุ    6   ปี   โรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฏร์

วิทยาคาร  แต่มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่  384  หมู่ที่  2   ต าบลดอนเปา    

เข้ารับการรักษาในวันที่  18  พฤศจิกายน  2560  ออกพ่นสารเคมีในพื้นที่

โรงเรียน  ในวันที่   23 , 24  และในวันที่   30  พฤศจิกายน  2560 

   ปัจจุบันได้ผ่านฤดูฝนมานานแล้ว  แต่ยังมีการระบาดของโรคอยู่อีก

หลายแห่งหลายพื้นที่   ซึ่งการพยากรณ์โรคคาดว่าในปี  2561  จะมีการ

ระบาดของโรคจะรุนแรงและมากเพ่ิมขึ้น 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอ่ืน ๆ  

นายกเทศมนตรี   1. ในเดอืนธันวาคม 2560   อยู่ในช่วงการห้ามเผา  เห็นว่ากองใบไม้

หน้าอาคารส านักงานเทศบาลเร่ิมจะล้นออกมาแล้ว   เทศบาลควรท าปุ๋ยหมัก

จากเศษใบไม้เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน  ในระยะยาวสามารถใช้เป็นปุ๋ยใส่

ต้นไม้ให้กองช่างได้     ขอมอบให้กองช่างด าเนินการขนใบไม้ไปไว้ที่  19  ไร่  

เพ่ือท าปุ๋ยหมัก    

2. ขยะที่ลอยมาติดประตูน้ าบริเวณข้างร้านบั๊กบาร์  นายอ าเภอ

สันป่าตองได้ประสานมายังเทศบาลให้ด าเนินการเอาขยะออกให้ด้วย  เพราะ   

ดูไม่สวยงาม  ขอมอบให้กองสาธารณสุขฯ  หากไปตัดหญ้าบริเวณดังกล่าวให้

ตักขยะทิ้งด้วย 

3. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มูลนิธิเพ่ือสังคมไทย   และสถาบัน

พัฒนาศักยภาพท้องถิ่น   จัดฝกึอบรมโครงการหลักสูตร  “การบริหารท้องถิ่น

อย่างย่ังยืนและสูค่วามเป็นเลศิดว้ยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”  จะเข้ามาดูงาน

เกี่ยวกับ  “นวัตกรรมท้องถิ่นด้านผู้สูงอายุ”  ในวันที่  14 ธันวาคม  2560  

เวลา  11.30 – 13.30  น.    จ านวน  50  คน  

4. การจัดเก็บขยะในพื้นที่เทศบาล    ปัจจุบันมีจ านวนครัวเรือนสอง

พันกว่าครัวเรือน   แต่จัดเก็บค่าขยะได้เพียงเก้าร้อยกว่าครัวเรือน  มอบให้

กองสาธารณสุขฯ ติดตามดว้ย 

นายสุชาติ  สุวรรณปรีชา เพ่ือให้ในพื้นที่เทศบาลต าบลสันป่าตอง   สะอาดเรียบร้อย  ควรเร่ิม

บรหิารจัดการขยะ  เร่ิมจากแยกขยะในอาคารส านักงานก่อน เพ่ือเป็นตัวอย่าง

ที่ดีแก่ชุมชน   ต้ังถังขยะประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่ส่วนกลาง  เช่น  โรงเรียน      
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แตห่ากวางไว้ในพ้ืนที่สาธารณะมากเกินไปจะมีปัญหาขยะนอกพื้นที่แอบน ามา

ทิ้งได ้

นายกเทศมนตรี   ท่านใดจะเสนอเร่ืองต่อที่ประชุมอีกหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไมม่ ี

นายกเทศมนตรี   ขอปิดการประชุม 

เลกิประชุมเวลา    11.45  น. 

 

 (ลงช่ือ)       อรทัย  โฮตา    ผู้บันทึกประชุม 

                   (   นางสาวอรทัย  โฮตา    ) 

                เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   

 

 

 (ลงช่ือ)     อุกฤษณ์ ประสพโชคชัย  ผู้ตรวจบันทึกประชุม 

                (  นายอุกฤษณ์ ประสพโชคชัย  )  

            รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 

                ปลัดเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

 

 

 

 

 

 
 
 


